

Số: 774 /TB-CĐKT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc thực hiện chính sách trợ cấp xã hội
Học Kỳ I Năm học 2024 - 2025

Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập;

Căn cứ văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 quyết định về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.

Nhà trường thông báo đến toàn thể Học sinh Sinh viên (HSSV) khóa 18,19,20 Cao đẳng thuộc hệ chính quy tại Trường:

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng chính sách trợ cấp xã hội (TCXH):

STT	ĐỐI TƯỢNG	HỒ SƠ
1	HSSV là người dân tộc ít người có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên ở các xã vùng cao, vùng sâu, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn	1. Giấy đề nghị hưởng TCXH (mẫu kèm theo). 2. Giấy xác nhận không hưởng TCXH theo văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT tại địa phương (mẫu kèm theo). 3. Bản sao y giấy khai sinh hoặc bản sao y giấy kết hôn của cha mẹ (nếu không có giấy khai sinh) trong đó có ghi bố hoặc mẹ là người dân tộc ít người. 4. Bản sao y hộ khẩu thường trú của HSSV 5. Đơn xác nhận vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (mẫu kèm theo)
2	HSSV là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa (không có người đỡ đầu chính thức, không có nguồn chu cấp thường xuyên)	1. Giấy đề nghị hưởng TCXH (mẫu kèm theo). 2. Giấy xác nhận không hưởng TCXH theo văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT tại địa phương (mẫu kèm theo).



STT	ĐỐI TƯỢNG	HỒ SƠ
		3. Giấy xác nhận của cơ quan thương binh xã hội cấp quận, huyện, thị xã, thị trấn trên cơ sở đề nghị của phường, xã nơi học sinh sinh viên cư trú có ghi rõ: “ Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa (không có người đỡ đầu chính thức, không có nguồn chu cấp thường xuyên)” (mẫu kèm theo).
3	HSSV là người tàn tật theo quy định của Nhà nước, gặp khó khăn về kinh tế, khả năng lao động bị suy giảm từ 41% trở lên do tàn tật, được Hội đồng y khoa có thẩm quyền xác định	1. Giấy đề nghị hưởng TCXH (mẫu kèm theo). 2. Giấy xác nhận không hưởng TCXH theo văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT tại địa phương (mẫu kèm theo). 3. Bản sao y Biên bản giám định y khoa 4. Giấy xác nhận của UBND xã, phường về hoàn cảnh kinh tế khó khăn
4	HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập (HSSV thuộc diện hộ nghèo)	1. Giấy đề nghị hưởng TCXH (mẫu kèm theo). 2. Giấy xác nhận không hưởng TCXH theo văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT tại địa phương (mẫu kèm theo). 3. Giấy chứng nhận học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo do UBND xã/ phường xác nhận cấp năm 2024 (mẫu kèm theo). 4. Sao y sổ hộ nghèo có gia hạn đến năm 2024

Lưu ý:

- Nếu HSSV đã được nhận TCXH ở địa phương theo văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT thì không làm thủ tục để nhận TCXH tại Trường
- Các mẫu đơn kèm theo sẽ được đăng trên Trang chủ Cổng thông tin sinh viên => mục Phòng Công tác Học sinh Sinh viên => Thông báo về việc thực hiện chính sách Trợ cấp xã hội Học kỳ I Năm học 2024-2025.

II. Thời gian thực hiện:

Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác Học sinh Sinh viên từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/10/2024. Mọi sự chậm trễ Nhà trường không chịu trách nhiệm.

Địa điểm nhận hồ sơ trực tiếp: Tầng trệt Khu A Phòng A107 Phòng Công tác Học sinh Sinh viên.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua email: phongcthssv@kthcm.edu.vn.

Thông báo này được dựa theo những quy định hiện hành có liên quan về việc trợ cấp xã hội. Nếu có những quy định mới nhà trường sẽ cập nhật và thông báo đến học sinh, sinh viên.

Trên đây là thông báo của Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chính sách trợ cấp xã hội Học kỳ I Năm học 2024-2025. *Ph*

Nơi nhận:

- Ban Giám Hiệu “để báo cáo”;
- Các Khoa “để phối hợp”;
- CVHT “để phối hợp”;
- Lưu: VT, CTHSSV *Ph*

**KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**



Phạm Hùng Dũng



